



KẾT NẠP CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀO ĐẢNG

■ PHẠM DỨC TIẾN (*)

Tong sự vận động và phát triển của mình, Đảng thường xuyên kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và giáo dục, rèn luyện đảng viên về tinh giác ngộ cách mạng và tiên phong gương mẫu, góp phần đưa cách mạng tiến lên. Đồng thời Đảng cũng thường xuyên thanh lọc, đưa những đảng viên thoái hoá, biến chất, không đủ tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ ra khỏi Đảng. Đây là quá trình vận động và phát triển của Đảng Cộng sản nói chung và của Đảng ta nói riêng.

Những người được xét kết nạp vào Đảng là những quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Những người này hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, tham gia lao động sản xuất trên tất cả các ngành, lĩnh vực khác nhau tạo ra của cải vật chất cho xã hội, trong đó có một bộ phận không nhỏ là các chủ doanh nghiệp ngoài quốc doanh (doanh nghiệp tư nhân). Phần lớn các chủ doanh nghiệp tư nhân lao động, quản lý và tham gia sản xuất trực tiếp làm ra của cải cho xã hội, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó có một số người có nguyện vọng chính đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Đại hội X của Đảng đã khẳng định chủ trương: "Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban chấp hành Trung ương".

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28/6/2008 về đảng viên làm kinh tế tư nhân).

Thực tế, thời gian qua cho thấy, đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân đến nay đa số là đảng viên trước đây đã công tác trong các cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp nhà nước, trong lực lượng vũ trang đã nghỉ công tác, nghỉ hưu. Hầu hết họ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân trẻ. Những người này không trưởng thành qua các giai đoạn cách mạng, nhưng có đóng góp cho xã hội thông qua việc giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận nhân dân, làm tăng của cải xã hội, đóng góp cho ngân sách nhà nước, đối xử tốt với người lao động và có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Song, có ý kiến cho rằng, mục tiêu cuối cùng của Đảng là xoá bỏ bóc lột; mà bản chất của chủ nghĩa tư bản là bóc lột, nếu kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng là dung túng cho bóc lột, là không đúng với mục đích, lý tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, cần nhận thức rằng, nước ta đang ở giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Trong giai đoạn này đương nhiên tồn tại nhiều thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, vì vậy, bóc lột vẫn còn là hiện tượng tất yếu của xã hội trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH. Các thành phần kinh tế được pháp luật thừa nhận, hoạt động bình đẳng, hợp tác và

(*) Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

cùng phát triển trong nền kinh tế quốc dân với thành phần kinh tế nhà nước làm nền tảng theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cho nên, việc kết nạp các chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng cũng là yêu cầu do thực tế đặt ra. Vấn đề là, kết nạp như thế nào để bảo đảm và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, để Đảng ngày càng trở nên mạnh hơn, đủ năng lực và sức chiến đấu, lãnh đạo xã hội ngày càng phát triển.

Trước hết, cần khẳng định: chủ doanh nghiệp tư nhân muốn vào Đảng phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp vào Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là điều kiện cơ bản cho mọi đảng viên và chủ doanh nghiệp cũng không phải là ngoại lệ, không được nằm ngoài tiêu chuẩn đó. Ngoài ra, họ phải có những điều kiện, tiêu chuẩn đặc thù thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người quần chúng ưu tú như sau:

Thứ nhất, bản thân và gia đình có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều này thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, là người đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Doanh nghiệp không vi phạm pháp luật, nộp thuế đầy đủ, quan tâm bảo vệ môi trường, kinh doanh và phát triển lành mạnh và quan trọng là sản xuất, kinh doanh có lãi trong một thời gian nhất định, có đóng góp tích cực cho xã hội.

Thứ hai, chủ doanh nghiệp tư nhân phải quan tâm đến người lao động, quan hệ bình đẳng, thân ái, tôn trọng người lao động. Trong doanh nghiệp không có đình công, biểu tình; chính sách đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và các chế độ phúc lợi khác được thực hiện đầy đủ.

Thứ ba, trong doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật và được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Nếu có tổ chức đảng, phải tạo điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động theo quy định của Đảng.

Thứ tư, chủ doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện tốt chính sách xã hội, có các hoạt động công ích và các hoạt động từ thiện, nhân đạo được ghi nhận. Bản chất hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân là giá trị thặng dư thuộc về người chủ doanh nghiệp, đó là lao động không công của người công nhân. Muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng, chủ doanh nghiệp tư nhân phải khác với những chủ doanh nghiệp khác: với giá trị thặng dư thu được, một phần để tái sản xuất, một phần để tiêu dùng cá nhân, họ phải biết dành một phần giá trị thặng dư để thực hiện các hoạt động công ích của xã hội và các hoạt động từ thiện, nhân đạo khác. Điều đó góp phần hiện thực hoá định hướng XHCN mà Đảng ta đã lựa chọn. Đây là điều kiện cơ bản thay đổi bản chất bóc lột của người chủ doanh nghiệp tư nhân có nguyện vọng vào Đảng.

Thứ năm, chủ doanh nghiệp tư nhân có mong muốn vào Đảng phải được các tổ chức đoàn thể quần chúng suy tôn, ghi nhận, đánh giá tốt. Cấp uỷ địa phương tin tưởng, đánh giá, nhận xét tốt trong thời gian doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Hoạt động của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương.

Tóm lại, việc thừa nhận đảng viên làm kinh tế tư nhân, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân đã được Đảng ta khẳng định trong văn kiện Đại hội. Tuy nhiên, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng là hoạt động mới của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Việc kết nạp đảng viên không được hẹp hòi, nhưng phải thận trọng, chắc chắn, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về điều kiện, nguyên tắc và thủ tục nhằm ngăn chặn những kẻ cơ hội, nhất là cơ hội chính trị, tìm cách chui vào các tổ chức của Đảng.

Việc kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân là vấn đề hệ trọng và nhạy cảm, vì vậy cần được quy định chặt chẽ, có cách làm phù hợp, thận trọng và có tổng kết, rút kinh nghiệm trước khi quyết định nhân ra diện rộng □